

## รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนำแนวทางแก้ไขไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน สรุปได้ ดังนี้

### 1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปี พ.ศ. 2561 ธปท. ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับแผนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 168 แผน คิดเป็นวงเงินงบประมาณรวม 2,098,406,891.32 บาท ดังนี้

หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวม (แผนงาน)	วงเงินงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร	58	380.89
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	45	306.55
สายออกบัตรธนาคาร	55	1,398.40
สำนักงานภาคเหนือ	8	10.92
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	1.65
<b>รวม</b>	<b>168</b>	<b>2,098.41</b>

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 144 แผน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศทั้งหมด 168 แผน โดยมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 แผน และยกเลิก 18 แผน

### 2. อุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ธปท. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้มีข้อติดขัดในการจัดซื้อจัดจ้างไปบ้าง โดยสามารถสรุปอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ลำดับ	อุปสรรคและข้อจำกัด	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1	เจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่มีความชำนาญในเรื่อง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวง และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	1.1 เชิญวิทยากรภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานจัดซื้อจัดจ้าง มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 1.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญงานจัดซื้อจัดจ้างภายในของ ธปท. อบรมถ่ายทอดให้ความรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่

ลำดับ	อุปสรรคและข้อจำกัด	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
2	เมื่อมีปัญหา การติดต่อกรมบัญชีกลาง (call center) ค่อนข้างยากไม่สามารถตอบปัญหาเชิงลึกได้ในทันที	กรมบัญชีกลางอาจพัฒนาระบบ call center ให้รองรับความต้องการของส่วนงานต่าง ๆ ได้มากขึ้น
3	การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ต้องอ้างอิงเอกสารหลายฉบับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันอาจยังไม่จัดระบบไว้อย่างเป็นหมวดหมู่	กรมบัญชีกลางอาจจัดหมวดหมู่และ update กฎเกณฑ์ ประกาศ หนังสือเวียน ข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้ และเป็นปัจจุบัน เช่น จำแนกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
4	สัญญามาตรฐานของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ยังไม่ครอบคลุมงานทั้งหมด	คณะกรรมการนโยบายฯ ควรนำสัญญามาตรฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่ผ่านอัยการแล้ว มาเผยแพร่ให้ใช้เป็นการทั่วไปได้
5	ระบบ e-GP ค่อนข้างซับซ้อน และยังไม่ครอบคลุมกับลักษณะของงานได้ทั้งหมด	มีข้อเสนอแนะไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบ e-GP ให้ยืดหยุ่น สอดคล้อง และครอบคลุมกับลักษณะของงานเพิ่มขึ้น